



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ ๔ สาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ดังต่อไปนี้

วันดำเนินการ	รายละเอียด
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	สอบภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษและข้อเขียน)
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	สอบภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน การสรรหาและการเลือกสรร

ตั้งรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และการเลือกสรร ที่มหาวิทยาลัยออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการสรรหาและการเลือกสรร หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้

๓. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องไปถึงสถานที่สรรหาและการเลือกสรรก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทัน สายเกิน ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

๔. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสรรหาและการเลือกสรรโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้หลังจากเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการสอบ

๖. ผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรผู้ใดทุจริตในการสรรหาและการเลือกสรรไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสรรหาและการเลือกสรรในวิชานั้น

๗. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องคัดเลือก

๘. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบทุกชนิดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร

บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ลงวันที่ ๗๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตำแหน่งอาจารย์

สถานที่สอบ ห้องสอบ ๖๒๔๐๕ ชั้น ๔ อาคาร ๖๒ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน ๑ คน

สอบวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ภาคเช้า เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ภาคบ่าย เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ตำแหน่งที่ ๔ คุณวุฒิปริญญาโท สาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๔๐๑๐๐๑	นางสาวนันท์ทิพย์ হাসิน	